

หลักการว่าด้วยความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

คำแถลงหลักการ:

3เอ็ม ยึดมั่นในความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดย 3เอ็ม จะพิจารณาถึงความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เป็นลำดับแรกเสมอในระหว่างกระบวนการออกแบบ การผลิต การทำการตลาด และการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม พนักงานของ

3เอ็ม จะต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 3เอ็ม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม และจะต้องรายงานความกังวลและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง ผู้บริหารของ 3เอ็ม มีหน้าที่ในการแก้ไขข้อกังวลที่มีการรายงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของ 3เอ็ม ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 3เอ็ม ด้วย

วัตถุประสงค์:

3เอ็ม มุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของทุกคน เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และตระหนักดีว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ชุมชน และข้อกำหนดที่เข้มงวดของ 3เอ็ม คือรากฐานของความสำเร็จ เราดำเนินงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือกว่าด้านสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันกับ 3เอ็ม ความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยสร้าง ปกป้อง และรับรองความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทของเรา

หลักการนี้บังคับใช้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และอาจบังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดูหลักการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจหากต้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมื่อใด

คำแนะนำเพิ่มเติม:

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 3เอ็ม ด้วย
- ตื่นตัวอยู่เสมอและรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงข้อกังวลที่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบุคคลอื่นๆ ได้แจ้งต่อท่านด้วย
- ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ได้แก่ นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งาน สารเคมีตกค้าง และการใช้ทรัพยากรกระดาษ
- นำกรอบการทำงานของ 3เอ็ม ว่าด้วยการแนะนำเทคโนโลยีใหม่และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งานมา พิจารณาในขั้นตอนของการออกแบบ การผลิต การทำการตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม เพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประสิทธิภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การใช้งานตามวัตถุประสงค์ การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง การกำจัดผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าจ้างผลิตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ 3เอ็ม ผลิตขึ้นเอง
- เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประสิทธิภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ
- ตรวจสอบการอ้างอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการตลาด การจำหน่าย และข้อมูลทางเทคนิคที่ให้แกลูกค้า
- คัดเลือกและซื้อ/ว่าจ้างผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับเหมา ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ 3เอ็ม
- พนักงานควรติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ประจำสถานปฏิบัติงาน หรือประจำประเทศของตน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อคุณภาพ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ดังกล่าว
- 3เอ็ม นำความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ไปใช้กับการให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน การให้บริการของ 3เอ็ม จะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 3เอ็ม

การลงโทษ:

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักการนี้อาจนำไปสู่โทษทางอาญา และทางแพ่งสำหรับ 3เอ็ม และพนักงานของบริษัท การหยุดชะงักทางธุรกิจที่สำคัญ และเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ 3เอ็ม การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให้ต้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให้ออกจากงานด้วย